



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๒ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๒ ของประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบคัดเลือกฯ ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ จะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เลข ประจำตัว	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	หมายเหตุ
๑	นางสมिता กุญชนะรงค์	เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
๒	นางสาวชลธิชา สวาทวงศ์	เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
๓	นางสาววิจิตรา มีนาร์ตัน	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	
๔	นางสุวภา นิจครบุรี	เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	